



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1379 12 tháng 12 năm 2021

Dứt Khoát

*Dứt khoát tâm tu tự tiến nhanh
Tình đời rủ rước chỉ cạnh tranh
Cuối cùng tạo động chẳng đạt thanh
Thần kinh rối loạn việc khó thành*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1995

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Nhắm mắt bộ đầu rút lên tại sao?
- 2) Lúc Bé đi biến động, Bé về biến êm tại sao?
- 3) Cuộc vui tương ngộ lại được tái hồi do định luật nào đã qui định?
- 4) Người tu thiền Vô Vi liên hệ với luồng điện nào?
- 5) Những người tu Vô Vi không chịu dừng mãi hướng về thanh giới mà hành thì tương lai sẽ ra sao?
- 6) Hành động vấp vúi và không dứt khoát thì sẽ đi đến đâu?
- 7) Tu mà chuyên môn đọc sách, thiếu pháp để hành thì kết quả sẽ ra sao?

1) 16-09-95

Hỏi: Nhắm mắt bộ đầu rút lên tại sao?

Đáp: Thừa nhờ hành pháp đứng đắn, luồng điển ngũ tạng hội tụ chiều hướng phát triển nơi Hà Đào Thành trung tim xoáy ốc, cảm thấy nhẹ nhàng và bớt lo âu, hướng về tâm đạo mà tiến, thật sự hành đạo, chứ không còn dành phe ta và chia rẽ phe người

Kệ:

*Tâm tình sáng suốt lại vui tươi
Chẳng có âm u tạo ý lười
Trí tuệ sáng ngời tâm thức giác
Chẳng còn mưu lợi chẳng than Trời*

2) 17-09-95

Hỏi: Lúc Bé đi biển động, Bé về biển êm tại sao?

Đáp: Thừa Bé có dịp chứng minh chiếc tàu mạnh vượt qua mọi trở ngại từ động đến tịnh. Người tu cần sự thử thách càng nhiều thì sẽ thấy được pháp đang hành là đúng, càng vững mạnh tu hơn

Kệ:

*Kích động bên ngoài rõ thấu trong
Thực hành chánh pháp tự phân tông
Càng tu càng tiến không lo mệt
Thức giác bình tâm tự giác thông*

3) 18-09-95

Hỏi: Cuộc vui tương ngộ lại được tái hồi do định luật nào đã qui định?

Đáp: Thừa cuộc vui tái hồi do sự thành tâm của mọi người đã hành tương, do tâm đã thành đạt. Cho nên Bé thường nhắc bạn đạo, thành tâm lo tu thì sẽ có kết quả tốt ở tương lai

Kệ:

*Thành tâm tu luyện tự phân bài
Tiến hóa không ngừng chẳng có sai
Chẳng khổ chẳng buồn tâm tự đạt
Triền miên học hỏi chẳng còn sai*

4) 19-09-95

Hỏi: Người tu thiền Vô Vi liên hệ với luồng điển nào?

Đáp: Thừa người tu thiền Vô Vi đúng pháp là liên hệ với luồng điển cái của vũ trụ, lúc nào cũng trực giác và thẳng thắn thật thà trong việc làm, không còn yêu ớt cầu xin mà không hành

Kệ:

Hành xong mới rõ duyên vui hành
Tiếp tục trùn tu tiến tiến nhanh
Trí tuệ không còn trong ẩn núp
Công khai tiên hóa hướng về thanh

5) 20-09-95

Hỏi: Những người tu Vô Vi không chịu dưng mãi hướng về thanh giới mà hành thì tương lai sẽ ra sao?

Đáp: Thưa không hướng về thanh giới mà hành thì sẽ bị rơi rớt vào cõi âm, luôn luôn cầu nguyện mà không hành, tạo khổ cho mình và những người kế tiếp

Kệ:

Tội mang không biết tạo gông cùm
Khó khổ tâm tư trí tối um
Đời đạo không thành không chất phát
Suốt đời ô trược sống gông cùm

6) 21-09-95

Hỏi: Hành động vá vúi và không dứt khoát thì sẽ đi đến đâu?

Đáp: Thưa hành động vá vúi tức là mượn danh Phật Tiên Thánh thì sẽ tự tạo sự tối tăm cho chính mình, không tự chủ được, rất khó hội nhập vào ánh sáng vô cùng tận được, tà ý vẫn trường tồn, tâm linh bị giới hạn, thích diễn tả thiên cơ và địa lý, chính mình chưa khai thông được

Kệ:

Khó hành khó triển khó khai thông
Nguyên lý bất thông lại tréo tròng
Không thoát lòng vòng trong dục giới
Bất minh chánh pháp lại lòng vòng

7) 22-09-95

Hỏi: Tu mà chuyên môn đọc sách, thiếu pháp để hành thì kết quả sẽ ra sao?

Đáp: Thưa tu mà dựa vào trăm kinh vạn quyển, cuối cùng cũng không sửa được tánh hư tật xấu, vừa đọc sách vừa hành pháp đứng đắn thì mới tránh được văn chương ảo giác và mê lầm

Kệ:

Thực hành khai trí mở tâm tiến
Diễn giới thông giao tự tiến xuyên
Giả ảo tiêu trừ tâm thức giác
Bền lâu tự đạt cảm giao huyền

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Hành Trình

*Hồ ơi! Hiện diện nguyên linh
Người người hoan hỷ hành trình tự tu
Tình thương giải mở đắp bù
Giải mê phá chấp, hồ ơi!
Giải mê phá chấp trùng tu hoài hoài.*

*Hồ ơi! Sống động hằng ngày
Say sưa mùi đạo vui vầy cảm giao
Sống chung tương hội thuở nào
Tình thương huynh đệ, hồ ơi!
Tình thương huynh đệ bước vào quý thương.*

*Hồ ơi! Tiên bối mở đường
Dạy cho hiểu đạo hướng gương Phật Trời
Cảm thông thức giác hợp thời
Cùng chung bàn bạc, hồ ơi!
Cùng chung bàn bạc rõ ơn Cha Trời.*

*Hồ ơi! Giải quyết chuyện đời
Tập trung nguyên ý hợp thời giải mê
Chẳng còn loạn động bối bê
Vô sanh chánh gốc, hồ ơi!
Vô sanh chánh gốc trở về hưởng thôi.*

*Hồ ơi! Cứ việc thả trôi
Tùy duyên tiến hóa Diễm ngôi rõ ràng
Khai thông nguyên lý đạo màn
Tự do Thanh Tịnh, hồ ơi!
Tự do Thanh Tịnh rộng dàng tiến thân./.*

Lương Sĩ Hằng

Orlando, 03-02-1992

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

PHÂN TÁCH ĐỜI ĐẠO

Ngày 04 Tháng 3 năm 1986 (tiếp theo)

Cho nên mỗi người một việc rất rõ ràng tại thế gian, mà cũng đã và đang cùng chung trong chu trình tiến hóa, chứ không có khác nhau. Có gì khác nhau đâu mà chê người này, chê người nọ, chê đạo này với chê đạo nọ, mà chán đạo này, mê đạo kia? Có ích gì đâu? Tất cả như nhau, đã và đang học. Tôi đã nói rất rõ ràng: ăn, ngủ, ỉa, tam đại sự các bạn ơi. Rồi các bạn mở mắt ra, làm cái chuyện tham sân si hỷ nộ ái ô dục, cho tới chết, tóc bạc mắt lờ, không biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên chúng ta công năng tu để thấy khả năng của chúng ta, tôi đã đến từ đâu đến đây, rồi tôi sẽ về đâu là vậy. Chúng ta tu là tu vậy. Tu là trở về với sự quân bình của chính tôi.

Trước kia tôi ra đời, cái gì tôi cũng không biết, gặp đâu tôi theo đó, rồi bây giờ thế gian nói “mày làm vậy có tội”! Nhưng mà tới lúc tôi thấy rõ chính tôi đã làm cho tôi có tội, tôi mới sửa được, tôi mới ăn năn, tôi mới hối cải. Và nếu tôi không thấy rõ là “tôi đã làm cho tôi có tội”, thì tôi không bao giờ tôi có cơ hội tôi sửa. Cho nên người tu, không phải là muốn kêu ai tu cũng được. Đúng ngày, đúng giờ, đúng lúc, đồng cái hoàn cảnh đó, họ nghe đúng, rồi họ mới đồng hành với mình. Chứ không phải buộc họ tu, hoặc là bắt họ tu, bỏ nhà bỏ cửa, bỏ vợ bỏ con... rồi đâm ra dối trá lấy mình. “Tôi không muốn này, hồng muốn kia, hồng muốn nọ...”, mà ra cửa sau là tôi muốn hết, mà đi cửa trước tôi nói “tôi không thèm!”. Cái đó là tạo khổ và mất thì giờ, không thể nào tiến tới. Còn Vô Vi: Không! Cái gì cũng công khai hết. Bạn ăn mặn, cứ ăn mặn! Rồi một ngày nào bạn ăn chay, “tôi không thích ăn mặn thì tôi ăn chay!” Đúng rồi. Rồi bây giờ “tôi không thích mở mắt, thì tôi nhắm mắt!”, là chuyện của tôi. Bạn thấy không? Đó, nó rõ rệt như vậy. Còn bạn là người có tay, có chân, có vía, hòn, để nuôi cái thể xác này, thì bạn phải làm việc cho xã hội. Nhất định là mọi người phải có một việc, để phục vụ chúng sanh, đúng theo tinh thần phục vụ của Thượng Đế.

Con thấy không? Nhật Nguyệt danh chất, có mặt trời mặt trăng, thấy rõ ràng, đang quán xuyên thế gian và hướng độ thế gian, trong cái luật âm dương tiến hóa. Ông Trời Bà Đất có hợp tác, mới có hoa quả cho chúng sinh ăn, có sự sống, mà giành nhau để cướp giật sự sống! Cái đó là sự sai lầm, vì không thấy luật Trời, không thấy luật Trời là tạo khổ cho chính mình. Các bạn giành ăn là các bạn khổ đó! Vô tu với nhau cũng giành địa vị! Cái đó là khổ đó bạn. Còn địa vị của người tu, cứ cố gắng tu, rồi người ta thương, người ta nhờ mình, giúp thì giúp được một giai đoạn ngắn đó thôi, rồi mình giúp, rồi ngoài cái đó thôi, mình cũng cố địa vị làm cái gì? Ông tổng thống, khí giới đầy mình vậy mà người ta còn đuổi ra khỏi tổng thống phủ kia mà! Còn mình có lý nghĩa gì! Cho nên mình giữ cái tâm tu thôi, ba cõi đừng chê mình là được phước rồi. Thiên địa nhân đều quý mình là được rồi. Mình làm một điều cho tất cả mọi việc

Cho nên ngày hôm nay các bạn ý thức được, nghe những cái gì tôi đã hành đã và đang hành, thì các bạn thấy rõ rồi. Tôi cũng trên hành trình ăn năn hối cải, sửa tội để tiến hóa, chứ đâu có giỏi hơn các bạn chỗ nào đâu? Phải chịu làm, chịu học, chịu tu, ngày lẫn đêm, nghe cái nhịp tim của chính mình, đang học hỏi và tiến hóa. Chớ chúng ta không có hưởng thụ được cái gì ở đây hết, các bạn ơi. Cái gì quý bằng cái xác của các bạn? Ngày đêm ôm ấp nó, lo lắng cho nó, nhưng mà giờ phút lâm chung chết đi, các bạn cũng không có cơ hội ôm nó đi chôn kia mà! Các bạn thấy chưa? Chính xác này là của người khác, của ông Trời đã sắp đặt, các bạn học mãn khóa rồi người khác sẽ học. Nó sẽ tan rã và nó trở về với chiều hướng Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, đã quy định chớ. Các giới, các trình độ... Rồi nó sẽ cấu trúc trở lộn lại ở nơi khác, các bạn thấy chưa, sự tinh vi của Khoa Học Huyền bí Phật Pháp.

Cho nên chúng ta thấy rõ cái định luật sinh trụ hoại diệt của trần gian, chúng ta không có cái lý do bị sự lôi cuốn của ngoại cảnh. Các bạn hiểu lầm một cái gì là bị kẹt vô chỗ đó. Bạn hiểu lầm cho một người bạn của bạn làm bậy, là cái sự làm bậy đó nó trói buộc trong tâm của các bạn. Cứ đi tới nghĩ chuyện làm bậy của người ta, trở nên là người thị phi. Các bạn học tu để trở về quân bình sáng suốt, chứ có phải đi học sự tăm tối thị phi đâu! Vào chùa nói chuyện người này người kia người nọ, vào thiền đường nói chuyện người kia người nọ, mà không chịu tu! Vào nhà thờ cũng vậy, bận cho bánh để khoe khoang, cái đó để làm gì? Cho nên các bạn nhớ rằng các bạn chỉ có cái Tâm. Tâm các bạn là hạt kim cương bất hoại. Các bạn đi đâu cũng giữ cái trong sạch đó. Bất cứ chùa chiền, nhà thờ, nơi nào các bạn đi là chiếu rọi cho họ, đem cái tâm từ tha thứ và thương yêu, giúp đỡ cho họ tiến hóa, để họ hiểu họ hơn. Mà muốn họ hiểu họ hơn thì các bạn phải tu nhiều hơn để hiểu bạn nhiều hơn, mới có cơ hội ảnh hưởng họ. Cho nên phải lo phục vụ gia cang, đời đạo song tu. Ông Trời đã cho các bạn có cơ hội: có gia cang là phải phục vụ đúng mức, đó là mức tiến hóa người tu. Chứ không nên chê rồi tách rời, rồi bỏ, rồi các bạn đi đâu? Trách nhiệm của các bạn không có hoàn tất mà tu cái gì? Phải trách nhiệm, gánh vác. Lỡ có vợ có con, phải làm đủ nhiệm vụ của chính mình. Có chồng có con phải làm một hiền thê, một hiền mẫu rõ rệt cho xã hội thấy. Cái điều đó là điều quan trọng. Cho nên chúng ta tu trong thực tế, không có xảo trá và không có bị lường gạt. Đọc kinh phải hiểu kinh. Thậm chí các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật hiện tại, các bạn phải hiểu được cái chân động lực trong cơ tạng của bạn, và nó quy hội rồi các bạn trở về với sự sáng suốt. Thì các bạn đã từng niệm ngày niệm đêm và chứng minh rõ ràng: từ ngày bản chất hỗn ầu tôi của tôi, nóng nảy của tôi, bây giờ nó tháo gỡ đi đâu mất. Tôi nhận thức tôi có cái từ ngôn để đối đãi với chúng sanh, giữa con người và con người, tôi hiểu cách đối đãi, tôi biết tha thứ và thương yêu là giá trị, thay vì hồi nào giờ tôi không hiểu cái đó, tôi nóng tánh, tôi bồng bột, nhưng ngày hôm nay tôi bình tĩnh, hòa giải, học hỏi, tiến hóa. *(còn tiếp)*

Đề tài suy gẫm

Khi Bạn biết Âm Ba Đại Hồn

Bạn Đạo: “Khi nào Bạn biết Âm Ba Đại Hồn thì sẽ không còn sinh tử luân hồi” ?

Đức Thầy : Không còn sanh tử ! Biết được cái nguyên lý đó, đâu còn sanh tử ? Anh từ đó ra, Anh đâu còn sanh tử nữa ! Từ đó ra là “Tôi có Cha lo, có cả Càn Khôn Vũ Trụ lo cho tôi : có hồi âm rõ ràng ! Tôi nói, tôi chửi ông Trời một tiếng, thì nó chửi lại tôi một tiếng !” Thấy không ? Ra đứng bờ rừng kia, thấy không ? “Tôi sống với Ngài ; tôi đâu còn xa Ngài nữa ; sống đời đời ! Ông Trời bắt diệt, mà tôi sống với Ngài, tôi đâu còn bị diệt nữa ; không còn sự sanh, tử hăm dọa tôi nữa ; tôi biết được rồi : bỏ cái xác này, nhưng mà tôi cũng vẫn về trên kia ; và ý chí tôi nung nấu ngày đêm sống với Ngài và tiến với Ngài, tôi không bao giờ dám bỏ Ngài nữa. Chính Ngài đã xác nhận : ‘Con là Cha, Cha là Con’ ; cho nên tôi không còn bị bơ vơ nữa, và tôi không còn sợ sanh, tử, luân hồi nữa ! Tôi vun bồi ý chí đó, là không bao giờ sợ ; nếu tôi bỏ ý chí đó, tôi sẽ lâm vào cảnh sanh, tử, luân hồi.”


TV Vĩ Kiên, Khóa 3: Nhẫn Hòa –(7/5/86)

THƯ XIN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ THỨ 39 NĂM 2022

Kính gửi Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế,

Chúng tôi, Hội Ái Hữu Vô Vi Miền Nam California xin được đưa ý kiến về địa điểm tổ chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Thứ 39 năm 2022.

Từ đầu năm 2020, Đại Dịch bùng phát khiến mọi sinh hoạt trên Thế Giới bị đình trệ. Trải qua một thời gian dài chúng ta đã phải trì hoãn 2 lần Đại Hội Vô Vi Quốc Tế được tổ chức hằng năm. Hiện tại nước Mỹ nhờ có Vaccine vấn đề đại dịch đã khá ổn định nhưng các quốc gia tại các Châu khác vẫn còn là vấn đề nghiêm trọng.

Theo tình hình hiện tại, rất nhiều bạn đạo đưa thỉnh nguyện yêu cầu nên Hội Ái Hữu Vô Vi Miền Nam California xin đề nghị ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ THỨ 39 NĂM 2022 chúng ta nên tổ chức tại USA  để bảo đảm an toàn sức khỏe cho tất cả các bạn đạo tham dự.

Và Hội Ái Hữu Vô Vi Miền Nam California cũng xin được tổ chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Thứ 39 năm 2022 tại MIỀN NAM CALIFORNIA với lý do như sau:

- Năm 2019 trong việc bầu chọn địa điểm cho Đại Hội Vô Vi Quốc Tế, Việt Nam thắng nhất và Hội Ái Hữu Vô Vi Miền Nam California đứng hạng nhì.
- Vì lý do Đại Dịch, Việt Nam đã không thể tổ chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế thứ 39 tại Thailand liên tiếp 2 năm liền và năm nay đại dịch vẫn là vấn đề nghiêm trọng tại quốc gia này. Vì vậy đương nhiên Hội Ái Hữu Vô Vi Miền Nam California là ứng viên hội đủ điều kiện cho Đại Hội Vô Vi Quốc Tế thứ 39 năm 2022.

Chúng tôi rất mong nhận được sự đồng ý chấp thuận của Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế.

Thành tâm kính chúc quý vị trong Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế luôn được nhiều sức khỏe - Tâm Thân An Lạc - Tu Hành viên mãn.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT VẠN VẬT THÁI BÌNH.

CHƯƠNG TRÌNH NIỆM PHẬT - CHUNG THIỀN CỦA TSXDVV

Kính chào các Bạn Đạo,

Với mục đích cải tiến sự phục vụ của HAHVVMNC ngày càng tốt đẹp hơn trong việc phát triển PLVVKHHBPP và đáp ứng nguyện vọng của rất nhiều bạn đạo ước mong có được nhiều giờ tu tập hành thiền tại TRỤ SỞ XÂY DỰNG VÔ VI miền nam CALIFORNIA. Hiện tại Hội đã có được Chương Trình NIỆM PHẬT NGUYỆN CẦU THẾ GIỚI BÌNH AN - CHUNG THIỀN HẰNG NGÀY TỪ THỨ HAI ĐẾN THỨ BẢY và những Đại Diện Hội có đủ khả năng trực tiếp giải đáp những thắc mắc cho những ai muốn tìm đến PLVVKHHBPP.

Đây chính là niềm hoan hỉ của HAHVVMNC kính Dâng lên Tổ Thầy và xin kính gửi đến tất cả các bạn đạo địa phương.

Chương trình này đã bắt đầu từ thứ hai ngày 6 tháng 12 năm 2021 từ 10:00 sáng đến 2:00 trưa như sau:

- BÌNH
- 1 - Từ 10:00 - 11:45 NIỆM PHẬT NGUYỆN CẦU THẾ GIỚI HÒA
 - 2 - Từ 12:00 - 1:00 CHUNG THIỀN.
 - 3 - Từ 10:00 - 2:00 sẽ trả lời mọi câu hỏi cho người muốn tìm hiểu
- PLVVKHHBPP.

Hội đã nhận được sự nhiệt tình đóng góp của sáu vị bạn đạo, sáu vị này sẽ luân phiên có mặt tại TSXDVV mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 2 giờ trưa của 6 ngày trong tuần. Với nhiệm vụ thật quan trọng :

- 1 - Giúp điều khiển âm thanh cùng sự yên tĩnh nhất trong thời gian các Bạn Đạo NIỆM PHẬT - CHUNG THIỀN.
 - 2 - Trả lời những câu hỏi cho những người muốn tìm hiểu và thực hành
- PLVVKHHBPP.

Các anh, chị sẽ có mặt vào những ngày trong tuần như sau:

- Thứ Hai: anh Nguyễn Hoàng Long
- Thứ Ba: anh Võ Anh Kiệt
- Thứ tư: chị Lê Thị Lệ Hoa
- Thứ năm: anh Dương Như Diệp
- Thứ sáu: anh Đoàn Phước Lộc

■ □ Thứ bảy: anh Đoàn Ngọc Toàn

Các bạn đạo có thể đến Trụ Sở tham gia từng phần NIỆM PHẬT hay CHUNG THIỀN nhưng xin các bạn nên đi đúng giờ để không làm phiền các bạn đang hành thiền.

Ước mong các bạn đạo dành thời gian cùng nhau tham gia Niệm Phật - Chung Thiền cầu nguyện cho Thế Giới bình an sớm thoát khỏi Đại Dịch. Đây cũng là cách lập Hạnh Đức rất quan trọng của người TU THIỀN trong hành trình trở về Nguồn Cội. Chúng ta cùng chung sức duy trì và phát triển PLVVKHHBPP vô cùng SIÊU DIỆU của Đức Tổ Sư - Đức Thầy cho thế hệ mai sau.

Thành tâm kính chúc tất cả các bạn đạo Tâm Thân An Lạc - Tu Hành Viên mãn.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT VẠN VẬT THÁI BÌNH

Hội Trưởng
Lâm Huỳnh Mai
Ngày 5 tháng 12 năm 2021

THƯ TỪ LAI VÃNG

10

22. 1. 93

NAM.MO.A.Đi.Đã.PHẬT.

Kính thưa chú thầy.

Con là H K P ngụ tại Bruxelles. Con đã theo pháp lý vô vi đến nay đã được một năm. Con biết được vô vi qua anh Sang và Chi Hoa, chủ thiền đường ~~ở~~ Bruxelles và con cũng đã được hân hạnh dịch kiến thầy trong cuộc sống chung ở PARIS tháng 8 vừa qua.

Bach thầy, hôm nay số 41 con viết thư này cho thầy là vì con có một biểu quan trọng mà ở biểu được và ở biết phải làm sao. mong thầy giải đáp dùm con.

Số 41. Con đã thực hành phương pháp công phu đã được 1 năm qua, nhưng cũng có khi con bả thể vi biểu làm của con. Trong vòng chia đây 8 tháng, mà con đã bị đứng xe 4 lần chiếc xe bị hư hại, còn con thì không sao, nhưng lần đứng xe sau chốt vào ngày 21. 1. 93 tức là ngày 29 Tết V.N. rất là kỳ lạ, con bả làm tưởng như có một cái gì vô hình đã làm cho con xảy ra tai nạn, liên tiếp như vậy bởi tai nạn xảy ra con rất là lo sợ, những gì con làm nghề móng tay giả. Cũng có một số khách đến nhà con, và cũng có một số con bắt buộc phải đến nhà họ, coi như bắt buộc con phải tiếp tục lái xe mặc dầu con ở muốn vi con quá sợ, con ở biết là con đang trả nghiệp hay là con đang bị trừng phạt. bởi một thế giới vô hình nào.

Số 41. lúc con còn nhỏ, mà con có ký bán con, cho một ông thầy của má con ở Tây Ninh, mỗi khi năm lớn mấy chị em con đều được dẫn lên Tây Ninh để cúng bả thay việc mới. Con còn nhỏ mỗi lần cúng, con đứng trước bàn Phật

Và ông thầy dùng 3 cây nhang vẽ chú và thôi trong phút
lóng, sau đó cho uống 1 hộp nước lạnh và đeo niềng mỗi
rời cho đến lúc con lớn lên khoảng mười sáu tuổi thì ở con
đeo niềng nữa, nhưng con vẫn theo má con cũng lay và đốt
nhang mỗi ròi. Cho nên khi lập gia đình cho đến nay con
vẫn tiếp tục, nhà con thờ phật bà Quan âm, Quan công
mỗi khi đốt nhang. Thì con có câu nguyện là.

* NAM mô đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, nam
hải quan thế âm bồ tát phật.

con là H K P Thành tâm kính lễ kính
đăng hương.


* xin ở trên huyện linh đức mẹ hiền và
đức tiên linh, đức lục nhất, đức lục nhị chủ vị
Thánh tổ từ bi từ bi môn đồ đệ tử tận chúng sanh
Nam mô a di đà phật.

Hồi từ khi con gặp được pháp lý vô vi. Thì ở bao lâu
con ngưng việc đốt nhang và câu nguyện. Con ở biết là
con có phạm lỗi gì ở. Hiện tại con đã ngưng việc công
phu. vì con quá sợ bởi bao nhiêu tai nạn xảy đến. xin
Thầy hãy chỉ bảo đùm con. con phau tâm sao, vì chỉ có
Thầy mới hiểu rõ và giúp được con.

Lời thủ con xin kính chúc thầy được AN KHỔNG TRƯỜNG
Thọ. để dẫn dắt chúng sanh qua khỏi bể khổ trầm luân.

con đặt hết niềm tin và hy vọng nơi thầy. xin thầy hãy
cho con được biết.

Nam mô a di đà phật.

Thành tâm kính bái
con 

Vancouver, ngày 1 tháng 6 năm 1993

K P ,

Thầy đã nhận được thư con đề ngày 25-1-93 trong lúc Thầy bận rộn trên đường du thuyết, nên thư của con được phúc đáp hơi trễ.

Người tu Pháp Lý Vô Vi phải thành thật và dứt khoát mới tiến bộ được. Trước kia con có thọ bùa phép của một vị thầy nào thì con phải thủ lễ, thì trong lòng con sẽ không bị áy náy và lo sợ nữa. Lúc nào con cũng nên kính trọng vị thầy mà con đã thọ lãnh sự giúp đỡ đem tới cho con sự bình an, thì tâm thức của con lúc nào cũng vui hoà và tu tiến.

Thực hành Pháp Lý Vô Vi là khử trừ lưu thanh. Giải trừ thì không có trược vào thân. Tai nạn xảy ra là do nơi bản thân con trược nên nó hút trược. Khi con tinh tấn tu học, không còn bán tín bán nghi, mà thẳng thắn một con đường đi thì lúc nào cũng bình an cả. Con nên hiểu nguyên lý giải trừ là do nơi sự thực hành đúng đắn, để không còn trược nữa. Tâm còn bán tín bán nghi, thì sẽ tạo động cho chính mình, và không được bình an. Nếu con muốn tiếp tục giữ bùa phép và cúng lạy thì con cứ thi hành việc đó cho đến cùng, chứ không nên nữa cúng nữa thôi, tức là sẽ tạo động cho chính con mà thôi. Ở trên đời này, trắng ra trắng, đen ra đen cho nó rõ rệt thì sẽ không bị đụng chạm bởi một việc gì cả. Còn nếu con muốn tiếp tục tu Vô Vi thì không cần để ý đến tai nạn, thì tai nạn sẽ không còn nữa. Cho nên, con nên xét kỹ lại tâm con xem có thể dứt khoát mọi việc phù hộ của thiêng liêng để tự ý thức rõ rệt rằng chính mình sẽ tự tu, nhiên hậu mới được tiến thân, đừng mãi làm một việc cho suốt kiếp không? Đây không phải việc dấn chơi, nay làm mai thôi, thì chỉ có tạo động chứ không có ích gì hết.

Xác của con mà con chịu thực hành PLW, thì con sẽ có cơ hội tự kiểm soát lấy hành động của chính mình mà tiến thân. Thầy có bao nhiêu lời phân tách cho con hiểu, nhưng sự quyết định tối hậu là do nơi con thôi. Chúc con vui khỏe.

Quý thương,

Lương Sĩ Hằng,

Thông Báo của quỹ Cứu Khổ Ban Vui

Xin đăng lại thông báo cho đúng zip code trong địa chỉ:

Tất cả check hay money order xin đề: *VoVi Association of Canada*

Và xin quý bạn đạo vui lòng **chỉ** gửi về :

VoVi Association of Canada
2590 Allard St
Montreal Qc
H4E 2L4
Canada

Xin cảm ơn quý Bạn Đạo
Phan Cao Thăng
Email :aphancao@videotron.ca

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 50, 12-12-2021

Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị bằng chung thiên tuần này:

Chữ Hòa- Thiên Viện Vĩ Kiên, khóa Đặc Biệt B 25-5-1986

https://youtu.be/4_SrPMX0KCQ

- Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Lễ Tưởng Niệm Đức Tổ Sư lần thứ 54 tại Thiên Viện Hai Không 2021

<https://youtu.be/e-2iSYL4L1c>

- Radio Nam California tuần lễ 50

Chủ đề: Tu Đạo Kinh, chương 12

<https://youtu.be/QFh10qPj8co>

- Xin mời quý vị thưởng thức bài hát: Hãy Thành Tâm với tiếng hát Thanh Tuyên

<https://youtu.be/FXhiADt0agk>

Ban video kính mời